



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๑๐๒ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพ มหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการ-
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร
ข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด วัด อามเวียงวอญ เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานครได้ที่ www.prbangkok.com www.bangkok.go.th twitter/pr_bangkok facebook/prbangkok

ฉบับที่ 40/2564 วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564

ข่าวผู้บริหาร

- กทม.ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงรุกประชาชนในเขตติดต่อง.ปทุมฯ
- กทม. เร่งสอบบรรจุข้าราชการใหม่ 1,413 ราย แทนตำแหน่งที่ว่าง บรรเทาปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19
- กทม.เตรียมความพร้อมดูแลและป้องกันผลกระทบจากพายุฤดูร้อน 2 - 4 มี.ค.นี้
- กทม.เตรียมเผยโฉมแลนด์มาร์กด้านการเรียนรู้แห่งใหม่ในพิพิธภัณฑ์เด็กจตุจักร

ข่าวสำนักงานเขต

- กรุงเทพมหานครรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั่วกรุง ฟรี!!!
- ทั่วประเทศแจ้งการให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- หนองแขมจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่
- ธนบุรีรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
- หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือความร่วมมือของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมและการเดินทางไปยังพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

ข่าวผู้บริหาร

กทม.ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจเชิงรุกประชาชนในเขตติดต้อจ.ปทุม

(2 มี.ค. 64) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ตบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ตบค.กทม. ครั้งที่ 21/2564 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน บข.น. ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ที่ประชุมกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสอบสวนโรคและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างน่าพอใจ อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้กำชับให้คณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อย ซึ่งมีสำนักเทศกิจ เป็นเลขานุการคณะทำงาน ประสานสำนักงานเขตและหน่วยงานต่างๆ อาทิ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กอ.รมน.กทม. เป็นต้น เข้มงวดตรวจตราสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรน โดยเฉพาะสถานประกอบการผับ บาร์ คาราโอเกะ เป็นต้น เพื่อให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่หน่วยงานราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ” เป็นต้น

ขยายพื้นที่ตรวจเชิงรุกไปเขตติดต้อจ.ปทุม

ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค (สปค.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติการตรวจเชิงรุกในสถานประกอบการ ตลาด และชุมชน ในพื้นที่เขตหนองแขม บางขุนเทียน บางแค จอมทอง บางบอน และเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นเขตติดต้อจังหวัดสมุทรสาคร และที่ผ่านมาเป็นเขตที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวนมาก รวมทั้งได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกในสถานที่และบุคคลต่างๆ ตามข้อมูลการสอบสวนโรคของผู้ติดเชื้อ โดยผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 63 ถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 64) ตรวจเชิงรุก รวมทั้งสิ้น 66,157 ราย พบผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 126 คน ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงกำหนดแผนการตรวจเชิงรุกเพิ่มเติมในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย เขตดอนเมือง หลักสี่ บางเขน สายไหม และเขตคลองสามวา โดย สปค. จะนำรถตรวจโรคติดเชื้อชีววิถีพระราชทาน ไปเก็บสิ่งส่งตรวจ (swab) ระหว่างวันที่ 11 -31 มี .ค. 64 โดยจะสุ่ม swab ประชาชนในชุมชนที่จดทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร ทุกชุมชนๆ ละ 50 คน สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1.ผู้ทำงานในสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว 2.ผู้ที่เคยเดินทางไปพื้นที่เขตจอมทอง หนองแขม บางบอน บางแค บางขุนเทียน จังหวัดปทุม หรือจังหวัดสมุทรสาคร 3.บริเวณที่พักที่มีแรงงานต่างด้าว เป็นต้น

สร้าง อสต. ช่วยควบคุมโรคและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19

สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระยะยาว ในพื้นที่เขตติดต้อสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับ สปค. ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาโรคเขตร้อน ภาควิชาโรคเขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การอนามัยโลก (WHO) และสถานประกอบการ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้ารับการอบรม รวมจำนวน 70 คน เป็นแรงงานต่างด้าวจากสถานประกอบการ 9 แห่ง ได้แก่ บริษัท ADDA บริษัท เอช ซี เฟลทติ้ง จำกัด บริษัทมีลล์คอนสตีล จำกัด มหัทชน บริษัทเฮงสกรู จำกัด หจก.สีลาแหวน บริษัทห้องเย็นท่าข้าม จำกัด รวมทั้งแรงงานต่างด้าวจากตลาดพริ้วชัย และตลาดปากซอยเทียนทะเล 8 โดยให้ความรู้เรื่องโควิด-19 บทบาทหน้าที่ของ อสต. การเฝ้าระวังโรคในชุมชน การสำรวจชุมชน และการคัดกรองโรคโควิด-19 พร้อมทั้งได้คัดเลือกตัวแทนโรงงานละ 1 คน เป็นหัวหน้า อสต. เพื่อติดต้อ สื่อสาร ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และมอบให้ อสต. ทุกคน ไปสำรวจสถานะสุขภาพของเพื่อนบ้านคนละ 10 ครั้วเรือน ตามแบบฟอร์มที่ทางทีมงานจัดทำขึ้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไป

(ณัฐวุฒิ...สปส. รายงาน)

กทม. เร่งสอบบรรจุข้าราชการใหม่ 1,413 ราย แทนตำแหน่งที่ว่าง บรรเทาปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ (2 มี.ค.64) เวลา 09.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการสอบเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง เพิ่มโอกาสในการทำงานของประชาชน และบรรเทาผลกระทบช่วงโควิด-19 โดยมี นางวันทนี วัฒนะรองปลัดกรุงเทพมหานคร นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ร่วมตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้สอบเข้ารับการสอบ ณ อาคารรัถตะกนิษฐ และ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า หลังจากที่ สำนักงาน ก.ก. ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญครั้งที่ 1/2563 จำนวน 49 ตำแหน่ง โดยได้ดำเนินการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 และได้สอบปฏิบัติในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563 โดยปัจจุบันยังเหลือกระบวนการดำเนินการสอบเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ซึ่งเดิมกำหนดแผนการทดสอบประมาณต้นเดือน มกราคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จึงต้องชะลอการดำเนินการออกไปเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าสอบแข่งขัน

โดยสำนักงาน ก.ก. ได้มีประกาศลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง วัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 และกำหนดการทดสอบสมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญด้วยวิธีสอบข้อเขียน เมื่อวันที่จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิตโดยผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 379 ราย และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1,034 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,413 ราย ใช้สถานที่จัดสอบจำนวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคาร 2 อาคาร 3 และอาคาร 32

สำหรับในวันนี้เป็นการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2564 เวลา 9:00 น. ถึง 16.30 น. จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเฉลี่ยวันละประมาณ 470 คน ใช้สถานที่สอบ 4 อาคาร ได้แก่ อาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 32 และอาคารรัถตะกนิษฐ โดยมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ก. กำหนดประกาศผลการสอบแข่งขันครั้งที่ 1/2563 ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 หรือตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด ทางเว็บไซต์ <http://ksb.bangkok.go.th>

“กรุงเทพมหานคร ได้เร่งรัดการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจจำเป็นของหน่วยงานเข้ามาเสริมศักยภาพระบบราชการไทย เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ตามมติครม. เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564 ได้ให้สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งส่วนราชการและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการสรรหา การสอบคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเพื่อทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณและอัตราตั้งใหม่ที่ได้รับจัดสรรไว้แล้วแต่ยังไม่ได้มีการบรรจุแต่งตั้งแล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานของประชาชน และบรรเทาผลกระทบของการว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” นางศิลปสวย กล่าวในตอนท้าย

(ชลลดา...สปส. รายงาน)

กทม.เตรียมความพร้อมดูแลและป้องกันผลกระทบจากพายุฤดูร้อน 2 - 4 มี.ค.นี้

(2 มี.ค. 64) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมป้องกันผลกระทบจากพายุฤดูร้อนว่า จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศประเทศไทยสิ้นสุดฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน พร้อมแจ้งเตือนพายุฤดูร้อน ซึ่งจะส่งผลให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล จะเริ่มได้รับผลกระทบช่วงวันที่ 2 - 4 มี.ค. 64 ทางสำนักการระบายน้ำเตรียมความพร้อมป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อน โดยติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงติดตามและตรวจกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศของกรุงเทพมหานคร พร้อมแจ้งเตือนสภาพอากาศ สถานการณ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ <http://dds.bangkok.go.th/> Facebook:@BKK_BEST และ Twitter:@BKK_BEST รวมทั้งแอปพลิเคชัน กทม. Connect ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำได้เตรียมความพร้อมของระบบระบายน้ำ โดยมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ บ่อสูบน้ำให้พร้อมใช้งานทุกสถานี ลดระดับน้ำในคลองให้อยู่ในระดับต่ำ สำรวจและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวในพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหล จัดเก็บขยะวัชพืช สำรองเครื่องสูบน้ำกรณีฉุกเฉิน จัดหน่วยเร่งด่วน (BEST) พร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ ให้สามารถเข้าพื้นที่ในทันทีตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงกรณีฉุกเฉิน หรือไฟฟ้าดับ รวมถึงประสานหน่วยงานภายนอกที่มีโครงการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ หากพบสิ่งกีดขวางทางน้ำ กรุงเทพมหานครจะขอคืนพื้นที่ เพื่อประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้สำนักสิ่งแวดล้อมและร่วมมือกับสำนักงานเขต 50 เขต ในการตัดแต่งต้นไม้ตามแผนการตัดแต่งต้นไม้ประจำปี ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งขณะนี้ได้ตัดแต่งต้นไม้ไปแล้วกว่าร้อยละ 35 และให้เตรียมความพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองและ ลมกระโชกแรงจากพายุฤดูร้อนในช่วงเวลาดังกล่าว โดยสำรวจตรวจสอบต้นไม้ขนาดใหญ่ รวมทั้งค้ำยันให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง และตัดแต่งลดทอนความสูง สางโปร่ง ลดแรงปะทะของลมและฝน กรณีมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงโค่นล้ม จะพิจารณาขุดย้ายออก เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ในช่วงพายุฤดูร้อนดังกล่าว ขอให้ประชาชนตรวจสอบต้นไม้ ภายในที่พักอาศัย หากพบต้นไม้ที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อการโค่นล้มจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง สามารถขอรับบริการตัด และขุดต้นไม้ได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ซึ่งจะมีค่าบริการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าบริการ พ.ศ.2543

สำหรับการเตรียมการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากป้ายล้มในช่วงฤดูฝน สำนักการโยธาประสานสำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต แจ้งเจ้าของป้ายโฆษณาให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้าย หากป้ายมีสภาพเก่าชำรุด อันอาจก่อให้เกิดอันตราย ต้องมีคำสั่งให้เจ้าของป้ายดำเนินการแก้ไขหรือให้รื้อถอน รวมทั้งดำเนินคดีกับป้ายที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกัน ป้ายที่ได้ก่อสร้างเกินหนึ่งปี เจ้าของป้ายต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับป้ายทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากป้ายล้มในช่วงที่มีพายุฝน ฟ้าคะนอง ตลอดจนจัดเตรียมเครื่องมือกล เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากป้ายอีกด้วย ทั้งนี้หากประชาชนประสบ เหตุฉุกเฉินต่างๆ จากผลกระทบจากพายุฤดูร้อน สามารถโทรแจ้งได้ที่ สายด่วนกทม. 1555 ซึ่งให้บริการข้อมูลข่าวสาร รับแจ้งเหตุ ให้คำปรึกษาแนะนำ ประชาสัมพันธ์ โดยมีเจ้าหน้าที่รับสายจำนวน 120 คู่สาย ให้บริการตลอด 24 ชม. คอยรับเรื่องสอบถาม รับแจ้งปัญหาหาวิธีแก้ไขที่ประมวผล และประสานหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันสถานการณ์ พร้อมรายงานผลให้ผู้แจ้งได้รับทราบถึงการดำเนินการอีกด้วย

----- (สกนธ...สปส. รายงาน)

กทม.เตรียมเผยโฉมแลนด์มาร์กด้านการเรียนรู้แห่งใหม่ในพิพิธภัณฑสถานเด็กจตุจักร

(2 มี.ค. 64) เวลา 14.30 น. ณ พิพิธภัณฑสถานเด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 เขตจตุจักร : นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารยูนิลีเวอร์ ภายในพิพิธภัณฑสถานเด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 โดยมีผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้บริหารพิพิธภัณฑสถานเด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยม

รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า อาคารยูนิลีเวอร์ ภายในพิพิธภัณฑสถานเด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 เป็นอาคารที่ถูกทิ้งร้าง และมีสภาพทรุดโทรมไม่สามารถใช้สอยพื้นที่อาคารให้เกิดประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเป็นการ เพิ่มศักยภาพให้พิพิธภัณฑสถานเด็กกรุงเทพมหานครแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเด็ก มีคุณภาพและมาตรฐาน การพัฒนาที่เทียบเท่ากับพิพิธภัณฑสถานเด็กในประเทศอื่นๆ ภายใต้แนวคิด Learning for Young Creative Minds “สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์” รวมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็ก ด้วยการคิด วิเคราะห์ ลงมือทำอย่างสร้างสรรค์ ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพตามแนวคิด “Fun Learning in the World of Innovation” กรุงเทพมหานครจึงดำเนินการปรับปรุงอาคารดังกล่าว เพื่อให้เด็กมีพื้นที่เรียนรู้สำหรับกิจกรรมตามอัธยาศัยและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันการปรับปรุงคืบหน้า 65% คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน พฤษภาคม 2564 เมื่อส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วจะเริ่มทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับเปิดให้บริการต่อไป ซึ่งคาดว่าอาคารดังกล่าวจะเป็นแลนด์มาร์กด้านการเรียนรู้แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครที่เทียบพร้อม ไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยสำหรับให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถเข้ามาเรียนรู้และใช้บริการได้

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานเด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร บนเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน ภายในพื้นที่ประกอบด้วย ลานกิจกรรมกลางแจ้ง และอาคารจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 4 หลัง ได้แก่ อาคารหอดูดาว อาคารสายรุ้ง อาคารจักรวาล และอาคารยูนิลีเวอร์ โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ทางการศึกษาที่เปิดโอกาสให้กับเด็กได้รับและสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเด็กสามารถเข้ามาใช้บริการได้โดยมีการจัดแนวทางการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Center) มีชุดนิทรรศการที่หลากหลาย และเรียนรู้ผ่านการลงมือทำของเด็ก (Learning by Doing) ซึ่งเป็นต้นแบบการเรียนรู้ นอกห้องเรียนสำหรับเด็กวัยแรกเกิด -12 ปี ภายใต้แนวคิด Learning for Young Creative Minds “สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์” เปิดให้บริการในวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 16.00 น. ปิดให้บริการทุกวันจันทร์ โดยเปิดให้บริการฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย ปัจจุบันเปิดให้บริการลานกิจกรรมกลางแจ้ง และอาคารจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 3 หลัง ได้แก่ อาคารหอดูดาว อาคารสายรุ้ง และอาคารจักรวาล

----- (อรรจนชญาณ์...สพส. รายงาน)

กรุงเทพมหานครรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั่วกรุง ฟรี!!!

สำนักงานมาัยร่วมกับ 50 สำนักงานเขต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เสี่ยง โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เสี่ยง หมุนเวียนสถานที่ตั้งหน่วยไปตามชุมชนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการนำสัตว์เสี่ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งขอเชิญชวนประชาชนนำสัตว์เสี่ยง สุนัขและแมวที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุ 3 เดือนขึ้นไป ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนฯ เคลื่อนที่ใกล้บ้านท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้

เขตหลักสี่ เวลา 09.30-11.30 น. ดังนี้ วันที่ 8 มี.ค. 64 ณ ชุมชนมิตรประชาพัฒนา วันที่ 9 มี.ค. 64 ชุมชนชินเขต วันที่ 10 มี.ค. 64 ชุมชนสวนชื่นบางเขน วันที่ 11 มี.ค. 64 ปตอ.1 (2) วันที่ 12 มี.ค. 64 ชุมชนร่วมพัฒนา วันที่ 15 มี.ค. 64 ชุมชนเปรมสุขสันต์ วันที่ 16 มี.ค. 64 ชุมชนก้าวหน้า วันที่ 17 มี.ค. 64 ชุมชนแจ่งวัดมะพร้าว วันที่ 18 มี.ค. 64 ชุมชนมีสุข และวันที่ 19 มี.ค. 64 ชุมชนตะพานบัว หากไม่สะดวกไปรับบริการในวันและเวลาดังกล่าว สามารถนำสัตว์เสี่ยงไปรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 หวังสองห้อง ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-6.00 น. โทร. 0 2575 2560 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2576 1440 หรือ โทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7423-4

เขตมีนบุรี เวลา 09.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 8 มี.ค. 64 ณ ชุมชนหมู่บ้านบัวขาว ช.รามคำแหง 174 วันที่ 9 มี.ค. 64 ชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง ช.รามคำแหง 190 วันที่ 10 มี.ค. 64 ชุมชนภราดรพัฒนา ช.ราษฎร์อุทิศ 70 วันที่ 11 มี.ค. 64 ชุมชนหมู่บ้านธรากร ช.รามคำแหง 164 วันที่ 12 มี.ค. 64 หมู่บ้านพุกทวารวิมล 5 ถ.ประชาร่วมใจ วันที่ 15 มี.ค. 64 ชุมชนบัวขาวฝั่งใน ช.รามคำแหง 174 วันที่ 16 มี.ค. 64 ชุมชนหมู่บ้านวาสนา ช.ห้วยราษฎร์ 11 วันที่ 17 มี.ค. 64 เคหะชุมชนรามคำแหง ช.รามคำแหง 190/2 วันที่ 18 มี.ค. 64 ชุมชนพัฒนาบึงขวาง ช.ร่มเกล้า 3 วันที่ 19 มี.ค. 64 ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10 ช.รามคำแหง 188 สอบถามเพิ่มเติมที่ คลินิกสัตวแพทย์ ศูนย์สาธารณสุข 43 (มีนบุรี) ถ.สีหบุรานุกิจ โทร. 0 2914 5822

เขตบางแค เวลา 09.00-11.00 น. ดังนี้ วันที่ 8 มี.ค. 64 ณ ชุมชนร่มเย็น และชุมชนเรืองสอน 1 วันที่ 9 มี.ค. 64 ชุมชนเสียบคลองบางแค และชุมชนหลัง สน.เพชรเกษม วันที่ 10 มี.ค. 64 ชุมชนปู่เย็นยาคำ และชุมชนเจิมจิตต์ วันที่ 11 มี.ค. 64 ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง และชุมชนสุขสันต์ 5 , 6 , 7 วันที่ 12 มี.ค. 64 ชุมชนริมคลองราชมนตรี และชุมชนรวมใจริมคลองหมู่ 3 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2454 6001

เขตสวนหลวง เวลา 09.30-11.30 น. ดังนี้ วันที่ 8 มี.ค. 64 ณ ชุมชนหัวป่า (ช.อ่อนนุช 41) วันที่ 9 มี.ค. 64 ชุมชนริมคลองเจ็ดชนิด (ช.อ่อนนุช 23) วันที่ 10 มี.ค. 64 ชุมชนโมรารวณ 1 (ช.อ่อนนุช 49) วันที่ 11 มี.ค. 64 ชุมชนเอื้ออารีย์ (ช.อ่อนนุช 56) และวันที่ 12 มี.ค. 64 ชุมชนอัลเอียะติซอม (ช.ศรีนครินทร์ 24) สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2322 4668

เขตราษฎร์บูรณะ เวลา 09.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 8 มี.ค. 64 ณ หมู่ 5 ช.ประชาอุทิศ 17 วันที่ 9 มี.ค. 64 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 วันที่ 10 มี.ค. 64 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 วันที่ 11 มี.ค. 64 ชุมชนแจ่งร้อนประตูเหล็ก วันที่ 12 มี.ค. 64 ชุมชนรุ่งเรือง วันที่ 15 มี.ค. 64 ชุมชนรุ่งอรุณ วันที่ 16 มี.ค. 64 วัดเกียรติประดิษฐ์ วันที่ 17 มี.ค. 64 ชุมชนประคองมิตร วันที่ 18 มี.ค. 64 วัดบางปะกอก และ วันที่ 19 มี.ค. 64 หมู่บ้านเรืองทอง

(ปชส...เขต รายงาน)

ประเวศแจ้งการให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันฝ่ายทะเบียนยังคงเปิดให้บริการประชาชนและมีประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตประเวศ จึงขอแจ้งดำเนินการ ดังนี้ 1.งดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนในวันเสาร์ทุกกรณี ยกเว้นการแจ้งเกิด-ตาย ในเวลา 08.00-16.00 น. สำหรับวันอาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันหยุดราชการ ให้บริการเฉพาะการแจ้งตาย เวลา 08.00-16.00 น. 2.กำหนดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) ในวันราชการปกติ (วันจันทร์ - ศุกร์) เพื่อลดความหนาแน่นและการชุมนุมของประชาชนที่มาใช้บริการ ซึ่งประชาชนที่มาติดต่อด้วยตัวเองและการจองคิวออนไลน์ (BMAQ) เวลา 08.00-16.00 น. ได้แก่ งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 100 คิว งานทะเบียนราษฎร์ จำนวน 100 คิว งานทะเบียนทั่วไป จำนวน 20 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2328 7106 ต่อ 6363

(ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ชยะชิ้นใหญ่ และชยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บชยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกชยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณชยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมชยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม้ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

เขตมีนบุรี วันที่ 7 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนนิมิตใหม่ ช.1 ถ.นิมิตใหม่ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2540 7175

เขตสายไหม วันที่ 7 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านลลิล กรีนวิลล์ (ถ.สุขาภิบาล 5) หมู่บ้านลลิล (ถ.สุขาภิบาล 5 ช.63) หมู่บ้านแมกไม้ (ช.เพิ่มสิน 38) และหมู่บ้านจันทกานต์ (ช.เพิ่มสิน 58) สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2158 7365

เขตหนองแขม วันที่ 7 มี.ค. 64 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หมู่บ้านรัฐเอื้อราชภัฏทหารเรือ ผังขวา ช.เพชรเกษม 110 และหมู่บ้านทวีทอง 3 ถ.เสียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

เขตลาดกระบัง เวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 6 มี.ค. 64 พื้นที่นครร่มเกล้า ระยะ 4 โซน 10 แขวงคลองสองต้นนุ่น ถ.เคหะร่มเกล้า และวันที่ 7 มี.ค. 64 ชุมชนร่วมใจพัฒนา แขวงลาดกระบัง ถ.ลาดกระบัง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2326 9013

เขตบางแค วันที่ 14 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนจันทแก้ว

เขตธนบุรี วันที่ 6 มี.ค. 64 เวลา 08.30-12.00 น. บริเวณชุมชนเข้ซึ่มส่วนบน แขวงบุคคโล สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5624 และ 5625

เขตประเวศ วันที่ 7 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านมณีนทนา 4 แขวงตอกไม้ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

(ปชส...เขต รายงาน)

หนองแขมจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่

นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งเรื่องการชำระเงินค่าภาษีประจำปีภาษี พ.ศ. 2564 ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ชำระเงินค่าภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ภาษีป้าย ให้เจ้าของป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ) ณ สำนักงานเขตซึ่งป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ ส่วนป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะต้องยื่นเสียภาษี ณ สำนักงานเขตที่จดทะเบียนยานพาหนะในท้องที่นั้น ภายในเดือน มี.ค. 64 และชำระเงินค่าภาษีภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน สำหรับป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงภายหลังเดือน มี.ค. 64 หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายบางส่วน เป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้ยื่นแบบแสดง (ภ.ป.1) ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดง หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี ภาษีบำรุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดินชำระเงินค่าภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าของที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและห้องชุดต้องชำระเงินค่าภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภายในเดือน เม.ย. 64 ณ สำนักงานเขตที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดของผู้มีหน้าที่เสียภาษีตั้งอยู่ หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือแอปพลิเคชันของธนาคารทุกธนาคาร ทั้งนี้ การชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ใช้ชำระ ณ สำนักงานเขตทุกสำนักงานเขต หรือจุดบริการด่วนมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 หรือส่งธนาณัติ ตัวแลกเงินของธนาคาร หรือเช็คที่ธนาคารรับรองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยสั่งจ่ายในนามกรุงเทพมหานคร หรือชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยใช้แบบใบนำการชำระภาษี กรุงเทพมหานคร พร้อมใบแจ้งรายการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.8) หรือหนังสือแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.3) หรือหนังสือแจ้งการประเมิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.9) หรือตู้ ATM กรุงไทย หรือผ่านระบบ INTERNET KTB ONLINE หรือชำระด้วยบัตรเครดิตของทุกธนาคาร หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือแอปพลิเคชันของธนาคารทุกธนาคาร สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรายได้ โทร. 0 2421 1988 และกองรายได้ สำนักงานคลัง โทร. 0 2226 6220, 0 2226 6221, 0 2224 8265, 0 2222 4304

(ปชส...เขตหนองแขม รายงาน)

ธนบุรีรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

นายทรงศร กัลยา ณ สุนทร ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยใช้หลัก 5ป. และ 1ข. เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้ วันที่ 4 มี.ค. 64 ณ วัดบุคคโล วันที่ 5 มี.ค. 64 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จฯ วันที่ 8 มี.ค. 64 มัสยิดบ้านสมเด็จฯ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5618-9

----- (นิราลัย...เขตธนบุรี รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาท่าความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

เขตบางกอกใหญ่ เวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 5 มี.ค. 64 บริเวณ ถ.เพชรเกษม (ฝั่งเลขคู่) ตั้งแต่สะพานเนาวจำเริญร ถึงท รวมถึงใต้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่

เขตลาดกระบัง วันที่ 6 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. สะพานลอยบริเวณหน้าหมู่บ้าน เอส.ซี.จี (ซีแพค) และ สะพานลอยบริเวณหน้าทางเข้าวัดป่ารุ่งรื่น

เขตบางรัก วันที่ 4 มี.ค. 64 เวลา 08.30-12.00 น. บริเวณ ถ.ศาลาแดง ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ฝั่งขาเข้า และ ถ.มหาเศรษฐี สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2236 1395 ต่อ 6220-6222

เขตประเวศ วันที่ 4 มี.ค. 64 ณ มัสยิดชะหรีอตุลอิสลาม (สุเหร่าดอกไม้) วัดกระทุ่มเสือปลา มัสยิดดารุลมุตตากีน (สุเหร่าเกาะกลาง) ถ.อ่อนนุช สะพานลอยผาสูกสายโทรศัพท์ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28 แยก 18 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.55 แยก 3 ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าปากทางเข้าโรงเรียนนานาชาติแพนเอเชีย ถึงหน้ามัสยิดชะหรีอตุลอิสลาม ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.15 แยก 4 ถ.คูขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่หน้าหมู่บ้านนันทวัน ถึงหน้าหมู่บ้านนันทวัน 2 และ ถ.คูขนานมอเดอร์เวย์ ทั้งสองฝั่ง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

เขตบางแค วันที่ 8 มี.ค. 64 เวลา 05.00 น. ณ ถ.เพชรเกษม ช่วงหน้าตลาดบางแคทั้ง 2 ฝั่ง และเวลา 07.00 น. ถ.พุทธมณฑลสาย 3 ตั้งแต่คลองทวีวัฒนา ถึงอนุเบนท์ลีเซียร์เซอร์วิสคาร์ วันที่ 9 มี.ค. 64 เวลา 07.00 น. ถ.กาญจนาภิเษก (ฝั่งใต้) ตั้งแต่คลองภาษีเจริญ ถึง ถ.เพชรเกษม วันที่ 10 มี.ค. 64 เวลา 09.00 น. ถ.เพชรเกษม (ขาเข้า) ตั้งแต่เพชรเกษม 102/4 - เพชรเกษม 68 และเวลา 07.00 น. ถ.พุทธมณฑลสาย 2 (ฝั่งซอยเลขคู่) ตั้งแต่คลองคลองบางเชือกหนัง ถึงคลองบางไผ่ วันที่ 11 มี.ค. 64 เวลา 09.00 น. ถ.เพชรเกษม (ขาออก) ตั้งแต่ ถ.เพชรเกษม 41 - ถ.เพชรเกษม 69 วันที่ 12 มี.ค. 64 เวลา 07.00 น. ถ.กาญจนาภิเษก (ฝั่งเหนือ) ขาออกตั้งแต่คลองบางไผ่ ถึงคลองบางแวก และเวลา 06.00 น. ถ.กาญจนาภิเษก (ฝั่งใต้) ทั้ง 2 ฝั่ง วันที่ 13 มี.ค. 64 เวลา 06.00 น. ถ.บางแค (ฝั่งซอยเลขคู่) ตั้งแต่คลองหนองใหญ่ ถึงแยกตัดกัลปพฤกษ์ เวลา 07.00 น. ถ.เพชรเกษม (ขาออก) ตั้งแต่ใต้ปากทางสาย 2 ถึง ซ.เพชรเกษม 63 ตั้งแต่เพชรเกษม 41-69 และวันที่ 14 มี.ค. 64 เวลา 07.00 น. ถ.เพชรเกษม (ขาเข้า) ตั้งแต่ ซ.เพชรเกษม 98/1 ถึง ซ.เพชรเกษม 94 และตั้งแต่ ซ.เพชรเกษม 102/4-เพชรเกษม 68 และเวลา 09.00 น. ล้างภายในสำนักงาน

----- (ปชส...เขต รายงาน)

